



ที่ มท ๐๒๐๕.๑/ว ๕๓๖

กระทรวงมหาดไทย

ถนนอิษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เรื่อง ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประเด็นการตรวจราชการฯ จำนวน ๕ หน้า
๒. แบบรายงานการตรวจราชการฯ จำนวน ๑ หน้า

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จำนวน ๑๐ เรื่อง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนด จึงขอให้จังหวัดจัดส่งข้อมูลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเขตตรวจราชการทราบผ่านระบบการตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Inspection) ของสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. ตามแบบรายงานฯ เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒. ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการในพื้นที่จังหวัดเขตตรวจราชการที่รับผิดชอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ

(นายประชา เตรีตน์)

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์

โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๕๘๕๐/มท ๕๐๔๕๙

“บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”

ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ลำดับ ที่	ประเด็น	หมายเหตุ
๑.	<p>การวิเคราะห์ศักยภาพและกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (Positioning)</p> <p>- จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ได้จัดทำจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ตามแผนพัฒนา กลุ่มจังหวัดแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐) โดยเน้นเฉพาะเรื่องสำคัญ ทางด้านเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ โดยนายยุทธศาสตร์ชาติ (Country Strategy) ยุทธศาสตร์ของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์อาเซียน มาบูรณาการเพื่อให้สอดคล้องกันหรือไม่อย่างไร และมีกลไกขับเคลื่อนจุดยืนทางยุทธศาสตร์ดังกล่าว เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร มีแผนงานโครงการที่เป็นการวิเคราะห์โดยนำ Value Chain โครงการต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ อย่างไร</p>	- ทุกจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด
๒.	<p>โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคง สินค้า OTOP</p> <p>(๑) จังหวัดได้มีการจัดทำยุทธศาสตร์ในการพัฒนา OTOP เพื่อเป็นเครื่องมือในการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในประเด็นสำคัญดังนี้ อย่างไร</p> <ul style="list-style-type: none"> - การยกมาตรฐานให้สูงขึ้น - เพิ่มรายได้เป็น ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาทในปี ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นเป้าหมายให้จังหวัดเพิ่มอีก ๒๐% - การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ระดับ ๓-๕ ดาว ทุกตำบล และเชื่อมโยงสู่ระดับประเทศ <p>(๒) จังหวัดได้มีการบูรณาการการทำงานในทุกภาคส่วนในพื้นที่โดยใช้กลไกของ นตผ.จังหวัด/อำเภอ อย่างไร</p> <p>(๓) จังหวัดต้องการให้ส่วนกลางช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างไรบ้าง/ข้อเสนอแนะ</p>	- ทุกจังหวัด
๓.	<p>โครงการขยายผลหมู่บ้านพัฒนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบ ABC</p> <p>(๑) ให้จังหวัดสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมว่ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง มีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไร ประชาชนให้การตอบรับและเข้ามามีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด</p> <p>(๒) จังหวัดได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการทำงานและข้อมูลที่ได้จัดเก็บเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์วางแผนแก้ไขปัญหาให้ประชาชนอย่างไรบ้าง และแผนงานที่จะดำเนินงานให้เกิดผลสำเร็จมีอย่างไรบ้าง</p> <p>(๓) จังหวัดสามารถนำแผนงานโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบ ABC การทำบัญชีครัวเรือน มาผนวกเข้ากับโครงการขยายผลหมู่บ้านพัฒนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้หรือไม่อย่างไร</p> <p>(๔) จังหวัดต้องการให้ส่วนกลางช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างไรบ้าง/ข้อเสนอแนะ</p>	- ทุกจังหวัด

ลำดับ ที่	ประเด็น	หมายเหตุ
๔.	<p>โครงการประชาสัมพันธ์อาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี</p> <p>(๑) จังหวัดได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และแผนปฏิบัติการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) ส่งให้กระทรวงภายใน ๓๐ พ.ย. ๕๕ แล้วหรือไม่อย่างไร จังหวัดที่ยังไม่ได้จัดส่งให้เร่งดำเนินการโดยเร็วและจังหวัดที่ส่งมาแล้ว ปรากฏข้อมูลยังไม่ชัดเจนขอให้รีบดำเนินการตามโครงการประชาสัมพันธ์อาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ อย่างไรบ้างและมีผลการดำเนินการอย่างไร</p> <p>(๒) จังหวัดมีแนวทางที่จะส่งเสริมให้ประชาชนในทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปลูกป่า และเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าว เช่น การจัดตั้งศูนย์เพาะต้นกล้าของชุมชน การปลูกป่า การดูแลรักษาาร่วมกัน อย่างไร</p> <p>(๓) จังหวัดต้องการให้ส่วนกลางช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างไรบ้าง/ข้อเสนอแนะ</p>	<p>- กระทรวง ทส.</p> <p>- ทุกจังหวัด</p>
๕.	<p>โครงการมาตรการดำเนินการกรณีผังเมืองรวมจะหมดอายุ การจัดทำผังเมืองรวมชุมชนในจังหวัดชายแดน และการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ตาม พ.ร.บ. จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗</p> <p><u>ผังเมืองรวมจะหมดอายุ</u></p> <p>(๑) จังหวัดมีผังเมืองที่หมดอายุหรือกำลังหมดอายุก็ผัง การดำเนินการของผังเมืองอยู่ในขั้นตอนใด และมีแผนงานที่จะเร่งรัดการดำเนินงานตามขั้นตอนกฎหมายผังเมืองอย่างไรบ้าง</p> <p>(๒) จังหวัดได้มีมาตรการหรือคำสั่งทางปกครอง เพื่อเร่งรัดให้ อบท. ดำเนินการเพื่อเป็นมาตรการเสริมให้ผังเมืองรวมมีสภาพใช้บังคับบกลางไปก่อน ไม่หมดอายุอย่างไรบ้าง</p> <p>(๓) ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ</p> <p><u>การจัดทำผังเมืองรวมชุมชนในจังหวัดชายแดน</u></p> <p>(๑) การจัดทำผังเมืองรวมฯ จังหวัดได้มีการดำเนินการวางผังเมืองรวมฯ เพื่อวางระบบและเตรียมการรองรับอาเซียนในเรื่องการค้าชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านอย่างไร/จำนวนก็ผัง/การดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด</p> <p>(๒) ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ</p> <p><u>การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ตาม พ.ร.บ. จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗</u></p> <p>(๑) จังหวัดได้มีการดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาที่ดิน ในที่ดินของรัฐและเอกชน เพื่อให้พื้นที่มีความสวยงาม เกิดประโยชน์ มีการใช้พื้นที่อย่างสมบูรณ์อย่างไรบ้าง จำนวนกี่แปลง และใช้พื้นที่จำนวนเท่าใด</p> <p>(๒) จังหวัดได้มีการดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาที่ดินในอนาคตอย่างไร จำนวนกี่แปลงและมีเป้าหมายดำเนินการเท่าใด</p> <p>(๓) จังหวัดได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบประโยชน์ในการจัดรูปที่ดินอย่างไรบ้าง จำนวนกี่ช่องทาง</p> <p>(๔) ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ</p>	<p>- กรม ยธ.</p> <p>- ทุกจังหวัด</p>

ลำดับ ที่	ประเด็น	หมายเหตุ
๖.	<p>การบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ (คณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ กบช.) และปัญหาการบุกรุกที่สาธารณในเขตจังหวัด</p> <p>(๑) จังหวัดได้วางแนวทางบูรณาการการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่ ในฐานะ คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการที่ดินจังหวัดอย่างไร เพื่อให้การสำรวจ ตรวจสอบและ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวเขตที่ดินของรัฐในพื้นที่ให้ชัดเจน มีการจำแนกการใช้ประโยชน์ ที่ดินอย่างชัดเจน มีการวางแผนการบริหารที่ดินให้สอดคล้องกับการผังเมือง การ ชลประทาน การระบายน้ำ การทำ Zoning รวมทั้ง สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ และ สร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ อย่างเป็นระบบ ชัดเจน มีความครอบคลุมและสามารถบูรณาการให้บังเกิดผลสำเร็จอย่าง เป็นรูปธรรมตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างไร มีปัญหา/อุปสรรคอย่างไร</p> <p>(๒) การมีส่วนร่วมของท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนมีความสำคัญ ต่อความสำเร็จ จังหวัดจะมีแนวทางการประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจอย่างไร</p> <p>(๓) จังหวัดมีปัญหาเกี่ยวกับข้อกฎหมายของแต่ละหน่วยงานที่ประสบปัญหาขัดแย้ง อย่างไรบ้าง และมีข้อเสนอกฎหมายดังกล่าวจะรวบรวมเสนอส่วนกลางพิจารณา ดำเนินการต่อไป</p>	<ul style="list-style-type: none">- กระทรวง ทส.- กระทรวง กษ.- กรม ทด.- กรม ยธ.- ทุกจังหวัด- อปท.
๗.	<p>การติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่</p> <p>(๑) จังหวัดมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่กี่โครงการ มีผลสำเร็จ อะไรบ้าง</p> <p>(๒) จังหวัดได้มีการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่อย่างไรบ้าง มีผลสำเร็จอย่างไร</p> <p>(๓) จังหวัดมีการบูรณาการส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ ในการเชื่อมโยงการทำงาน และระบบข้อมูลอย่างไร</p> <p>(๔) จังหวัดได้มีมาตรการในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างไร</p> <p>(๕) จังหวัดต้องการให้ส่วนกลางช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างไรบ้าง/ข้อเสนอแนะ</p>	<ul style="list-style-type: none">- ทุกจังหวัด
๘.	<p>การตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจของ อปท.</p> <p>๘.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ อปท.</p> <p>(๑) จังหวัดมีมาตรการในการกำกับดูแลการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ของ อปท.ในพื้นที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร</p> <p>(๒) ปัญหา/อุปสรรค สิ่งที่ต้องการให้ส่วนกลางสนับสนุน</p>	<ul style="list-style-type: none">- กรม สธ.- ทุกจังหวัด

ลำดับ ที่	ประเด็น	หมายเหตุ
	<p>๘.๒ การเร่งรัดให้ อปท. จัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดเก็บรายได้ของ อปท.</p> <p>(๑) จังหวัดมีมาตรการในการเร่งรัดให้ อปท.ในพื้นที่มีการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินอย่างไร</p> <p>(๒) จังหวัดได้ใช้โปรแกรมจัดทำแผนที่ภาษีของกรม สท. ที่พัฒนาไว้เป็นระบบ กลางหรือไม่อย่างไร</p> <p>(๓) ปัญหา/อุปสรรค สิ่งที่ต้องการให้ส่วนกลางสนับสนุน</p> <p>๘.๓ การเร่งรัดและติดตามการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยนำแผนชุมชนสู่การ พัฒนาท้องถิ่นตามเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>(๑) จังหวัดมีมาตรการในการเร่งรัดและติดตามการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร</p> <p>(๒) ปัญหา/อุปสรรค สิ่งที่ต้องการให้ส่วนกลางสนับสนุน</p>	
๘.	<p>การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล</p> <ul style="list-style-type: none">- การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการจัดระเบียบสังคม- โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับบ้าน ปฏิบัติการปิดล้อม X-Ray เซิงรุก ๙๐ วัน <p>(๑) ให้จังหวัดสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมตามโครงการชุมชนอุ่นใจได้ ลูกหลานกลับบ้าน ปฏิบัติการปิดล้อม X-Ray เซิงรุก ๙๐ วัน เพื่อลดระดับความรุนแรงของ สถานการณ์ปัญหาเสพติดในพื้นที่ที่มีสถานการณ์ปัญหาเสพติดรุนแรง</p> <p>(๒) จังหวัดได้บูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตาม โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับบ้าน ปฏิบัติการปิดล้อม X-Ray เซิงรุก ๙๐ วันอย่างไร บ้าง และเกิดผลสำเร็จอย่างไร</p> <p>(๓) ให้จังหวัดสรุปปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานในภาพรวมที่ผ่านมาที่สำคัญที่ ส่งผลต่อการดำเนินงาน และจังหวัดต้องการให้ส่วนกลางช่วยเหลือและสนับสนุนอะไรบ้าง</p> <p>(๔) จังหวัดได้มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาตามยุทธศาสตร์ พลัง แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อสรุปปัญหาที่สำคัญ ในการดำเนินการที่ ผ่านมาและถอดบทเรียนเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปอย่างไร</p> <p>(๕) จังหวัดมีมาตรการเข้มงวดกวดขันเรือนจำในจังหวัด เนื่องจากเป็นแหล่งซ่องสุม ของผู้ติดยาเสพติดอย่างไร</p> <p>(๖) จังหวัดมีมาตรการอย่างไรที่จะรักษาหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด (หมู่บ้านสีขาว) ให้มีความยั่งยืน</p> <p>(๗) จังหวัดมีมาตรการเฝ้าระวังอย่างไรบ้าง ที่จะไม่ให้มีผู้เสพยาเสพติดรายใหม่ เพิ่มขึ้น รวมทั้งการวางมาตรการที่จะต้องติดตามผู้เข้ารับการรักษา มีให้ทวนกลับมาเสพ ซ้ำอีก อย่างไรบ้าง</p>	<p>- กรม ปค. - ทุกจังหวัด</p>

ลำดับ ที่	ประเด็น	หมายเหตุ
	<p>(๘) จังหวัดได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ๓ มาตรการ ป้องกัน บำบัด ควบคุมไปกับการปราบปราม ลด Demand Supply และ Potential Demand โดยเน้นมาตรการไม่ให้มีสถานบริการเปิดเกินเวลา และไม่อนุญาตให้เปิดสถานบริการเพิ่มโดยเฉพาะบริเวณใกล้สถานศึกษา</p> <p>(๙) จังหวัดกำชับอำเภอ ให้มอบหมาย กำหนด ผู้ใหญ่บ้านดูแลผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนมีการเยี่ยมเยียนให้คำปรึกษาและสอบถาม ข้อมูลข่าวสารแหล่งค้า หรือผู้เสพที่ยังหลงเหลือจากกลุ่มผู้ผ่านการบำบัดแล้วขยายผลหรือไม่อย่างไร</p>	
๑๐.	<p>โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๕/๒๕๕๖</p> <p>(๑) ให้จังหวัดสรุปผลการดำเนินงานในพื้นที่ที่มีความคืบหน้าในการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต ๒๕๕๕/๒๕๕๖ รวมทั้งกรณีการร้องเรียน มีจำนวนกี่เรื่อง ผลการตรวจสอบเป็นเช่นใด และได้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างไร</p> <p>(๒) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น สำนักงานเกษตรจังหวัด อำเภอ ธกส. อปท. รวมทั้งภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อร่วมวางมาตรการและเฝ้าระวังรวมทั้งการตรวจสอบการดำเนินการทุกขั้นตอนให้มีความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม ป้องกันการสวมสิทธิ์ของเกษตรกร อย่างไรก็ตาม มากน้อยเพียงใด</p> <p>(๓) ให้จังหวัดและอำเภอกำกับกระบวนการตั้งแต่เริ่มจนถึงสิ้นสุดอย่างไร รวมทั้งมีการสุ่มตรวจอย่างไรบ้าง</p> <p>(๔) ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานส่วนกลางนำไปแก้ไขเพื่อเป็นมาตรการในปีต่อไป</p>	<p>- กรม ปค. - ทุกจังหวัด - สปน. พณ. กษ. ธกส. และ อคส.</p>